



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้แก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้มีความ สอดคล้องกับขั้นตอนระยะเวลาดำเนินการจริง จึงประกาศการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไข) ครั้งที่ ๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มาเพื่อทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pattanipao.go.th และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (แก้ไข) ครั้งที่ 1
หน่วยงาน กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ

1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2561														
						พ.ศ. 2560	ธ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (เดิม) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 28 ลำดับที่ 1	สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อชุดตรวจ สารเสพติด วัสดุ และอุปกรณ์	6,000,000	ตำราจตุร จังหวัดปัตตานี	ตำราจตุร จังหวัดปัตตานี															

ลงชื่อ



(นายเศรษฐ วัลย์พรี)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ลงวันที่ ธันวาคม 2560